

Số: /BC-UBND

Đức Phố, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại
Thông báo Kết luận số 30-TB/VPTU ngày 12/5/2021
của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm 2024**

Thực hiện Công văn số 6087/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 06/11/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với đại diện đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm năm 2024; UBND thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 30-TB/VPTU ngày 12/5/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH LỚN VỀ KHỞI NGHIỆP, DẠY NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

UBND thị xã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động đặc biệt là lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,... nhằm nâng cao nguồn lao động có chất lượng tại địa phương, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Ngoài ra, phối hợp với các Hội đoàn thể tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác phụ nữ, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và các văn bản cấp trên về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm ... lồng ghép với triển khai Phong trào thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*”, Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2024, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao đã phát 160 lượt tin, 48 lượt bài, 62 lượt chuyên mục trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã và tuyên truyền lưu động 2 lượt về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm.

II. LĨNH VỰC KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1. Về thực hiện giải pháp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp; việc ươm mầm khởi nghiệp cho các ý tưởng đạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo; việc tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình khởi nghiệp

a) Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án gắn với các chủ trương, chính sách lớn về khởi nghiệp.

UBND thị chỉ đạo lồng ghép các chính sách khuyến khích thu hút lao động đặc biệt là thanh niên, sinh viên về địa phương khởi nghiệp, tạo điều kiện và kết nối các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực, dịch vụ, nông nghiệp nông thôn,...

b) Về giải pháp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, ươm mầm khởi nghiệp cho các ý tưởng đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình khởi nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn thị xã Đức Phổ có 14 sản phẩm OCOP (trong đó có: 11 sản phẩm OCOP 3 sao và 03 sản phẩm OCOP 4 sao). UBND thị xã Đức Phổ tham gia liên kết trưng bày các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Lễ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch tại Nhà Trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh từ ngày 09-10/3/2024 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029; tham gia Liên hoan “Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể” và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn năm 2024 tại huyện Nghĩa Hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã tổ chức trưng bày, giới thiệu các mặt hàng sản phẩm đạt OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Ngày phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024 do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Ngoài ra, Hội LHPN các xã, phường: Phổ Thạnh, Phổ Thuận, Phổ Quang, Phổ Hòa, Phổ An, Phổ Châu tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp, giao lưu “Gian hàng ẩm thực” với chủ đề “Phiên chợ ẩm thực - Hương vị quê” với trên 70 sản phẩm và hơn 750 người tham gia. Hội LHPN các xã, phường phối hợp với chính quyền, các hội đoàn thể địa phương tổ chức gian hàng Ẩm thực hưởng ứng chuỗi sự kiện “An Khê sóng hát”.

2. Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho thanh niên, nông dân và phụ nữ

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi bằng nhiều hình thức như: thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương hỗ trợ thanh niên, nông dân và phụ nữ sử dụng các phần mềm zalo, điện thoại smallphone để hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc và phát triển sản phẩm, hoặc liên kết trưng bày các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ.

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã chuyển đổi số

Các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã được thực hiện ở mức độ 4, chuyển đổi số trong cải cách hành chính nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng trong các dịch vụ như đăng ký kinh doanh, chi trả các chế độ BHXH, người có công không dùng tiền mặt...đang được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

4. Về tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

a) Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Năm 2024, UBND thị xã được giao tại Quyết định số 132/QĐ-UBND, ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ vốn sự nghiệp

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng tỉnh cho thị xã Đức Phổ: 8.201,15 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân đến cuối năm ước đạt 4.486,8 triệu đồng.

b) **Vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm**

Tính đến 18/11/2024, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tổ chức sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm cho các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và nông dân, với tổng kinh phí giải ngân là 111,5 tỷ đồng, cụ thể: Đoàn Thanh niên CSHCM: 21 tỷ đồng, Hội LHPN: 51,2 tỷ đồng, Hội Nông dân: 39,3 tỷ đồng.

5. Về tiếp cận quy trình thủ tục liên quan đến đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là phụ nữ, thanh niên để triển khai và phát triển các dự án khởi nghiệp:

UBND thị xã Đức Phổ luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là phụ nữ, thanh niên về quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai, chính sách tín dụng, cải cách bộ máy hành chính giúp cho môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện giúp cho thanh niên, phụ nữ và nông dân triển khai và phát triển các dự án khởi nghiệp tại địa phương được thuận lợi.

III. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

1. Về kết quả thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

UBND thị xã Đức Phổ đã triển khai phối hợp với địa phương và nhà trường, cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn, định hướng phân luồng cho học sinh, thanh niên và người lao động trên địa bàn thị xã như: tổ chức ngày Hội Tư vấn - hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2024 trên địa bàn thị xã đã huy động các trường Cao đẳng, Đại học và các công ty đóng trên địa bàn tỉnh tham gia tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 1.268 học sinh khối lớp 9 trường THCS Phổ Khánh, THCS Phổ Văn và khối 11, 12 của 02 trường THPT Số 2 Đức Phổ và THPT Lương Thế Vinh.

2. Về công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, thanh niên nông thôn và phát triển thị trường lao động

a) Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện

- UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm năm 2024 trên địa bàn thị xã Đức Phổ; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 17/4/2024 Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2024; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/4/2024 triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2024.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các văn bản: Công văn số 387/PLĐTBXH ngày 24/5/2024, phối hợp thông tin để ngăn chặn tình hình lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp và cảnh báo Chương trình lao động thời vụ (theo thị thực E8) tại Hàn Quốc; Công văn số 142/PLĐTBXH ngày

04/3/2024 đề nghị cấp thẩm quyền giới thiệu cơ sở đào tạo nghề có năng lực để thực hiện đào tạo nghề cho lao động thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024, Công văn số 112/PLĐTBXH đề nghị UBND các xã, phường rà soát đối tượng có nhu cầu đào tạo nghề đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp trên địa bàn thị xã và các Thông báo số 247/TB-PLĐTBXH ngày 08/4/2024, số 341/TB-PLĐTBXH ngày 10/5/2024 và số 442/TB-PLĐTBXH ngày 7/6/2024 để tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đơn vị dạy nghề nào đăng ký tham gia đào tạo. Ngoài ra, phòng ban hành các văn bản thông báo giới thiệu các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

b) Kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, nhằm xác định thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động, biến động lao động theo nghề, trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở để định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực và xác định thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động gồm: việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm trên địa bàn thị xã.

Tuyển dụng lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2024 là 142 người, chủ yếu là lao động thanh niên (Nhật Bản: 124 lao động, Hàn Quốc: 6 lao động, Đài Loan: 12 lao động)

c) Kết quả triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Trung tâm GDNN – GDTX thị xã tổ chức định hướng phân luồng học sinh sau THCS, cụ thể như sau: Tuyển sinh đầu vào lớp 10 năm học 2024-2025 là 382 em, đạt tỷ lệ 107%. Đa số học sinh học văn hóa. Về giáo dục hướng nghiệp: Tổng số học sinh học hướng nghiệp nghề tại Trung tâm năm học 2024-2025 là 85 em với các nghề điện, điện tử, may và công nghệ thông tin.

Hàng năm, tỷ lệ tuyển sinh vào 10 của đơn vị luôn vượt chỉ tiêu được giao. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, tạo được niềm tin của phụ huynh và người dân trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, số lượng học viên vừa học văn hóa, vừa học trung cấp nghề chưa cao; số nghề dạy hướng nghiệp chưa phong phú, đáp ứng nhu cầu học của học viên. Nguyên nhân là đầu ra sau khi tốt nghiệp nghề còn chưa rộng mở, động cơ học nghề của học viên còn mơ hồ. Cơ chế chính sách về đào tạo nghề trung cấp và nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn chưa được quan tâm kịp thời nên gây khó khăn trong việc mở lớp và thanh quyết toán(chưa có văn bản nào thay thế Quyết định 1956 của Thủ tướng chính phủ về đào tạo nghề ngắn hạn cho nông thôn. Mặt khác, biên chế ít, thiếu giáo viên giảng dạy nghề nên khó khăn trong việc mở các lớp nghề.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp của địa phương trong triển khai thực hiện công tác thanh niên và hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm đã mang lại hiệu quả nhất định; chất lượng lao động đặc biệt là thanh niên có nhiều thay đổi, theo hướng tỷ lệ thanh niên được đào tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, tay nghề ngày càng nâng cao, dần tiếp cận được yêu cầu chung của tỉnh. Hoạt động giáo dục, đào tạo được quan tâm và đa dạng hóa về loại hình cho thanh niên, phụ nữ, nông dân trên địa bàn thị xã.

Nhiều chính sách cải cách, đổi mới trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả như: Chính sách đất đai, tín dụng, cải cách bộ máy hành chính giúp cho môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động thanh niên và các thành phần lao động khác trong xã hội. Cụ thể, việc triển khai các Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình phát triển công nghiệp, dịch vụ đã góp phần đáng kể giải quyết việc làm cho lao động.

2. Khó khăn và hạn chế

Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Cơ cấu đào tạo lao động thanh niên chưa hợp lý, mới bước đầu có sự phân luồng giữa các ngành nghề nên vẫn còn tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Công tác đào tạo chưa gắn với nhu cầu thị trường lao động, việc tìm các trường nghề, cơ sở dạy nghề đào tạo trên địa bàn thị xã rất khó khăn. Hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên chưa hiệu quả. Công tác dự báo thị trường lao động còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số chính sách ưu đãi về việc làm cho thanh niên ở vùng nông thôn chưa thực sự hấp dẫn. Thiếu nguồn lực thực hiện hệ thống chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, phụ nữ. Nông sản cũng như sản phẩm chăn nuôi đầu ra của người nông dân giá thấp vẫn còn tình trạng được mùa mất giá.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN.

Để phát huy hiệu quả năng lực sức sáng tạo của thanh niên, Phụ nữ và nông dân vào phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, UBND thị xã thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để học tập, tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích việc tổ chức đào tạo nghề tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; chú trọng đào tạo nghề công nghiệp, dịch vụ cho thanh niên, học sinh mới tốt nghiệp phổ thông, đặc biệt với học sinh nông thôn, nhằm giúp họ chuẩn bị điều kiện chuyển nghề sang lĩnh vực phi nông nghiệp.

2. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2021-2025, tiếp tục vận động lượng lao động trẻ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên.

3. Tiếp tục thực hiện thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu về thị trường lao động nhằm xác định thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, biến động lao động theo nghề, trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để định hướng đào tạo nghề cho thanh niên; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, cập nhật và phổ biến thông tin thị trường lao động.

4. Đẩy mạnh đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn đào tạo nghề nghiệp với việc làm; chú trọng xã hội hóa công tác dạy nghề, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

5. Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng phân luồng cho học sinh, sinh viên, thanh niên thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm và xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc có ứng dụng công nghệ thông tin.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 30-TB/VPTU ngày 12/5/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm 2024. UBND thị xã Đức Phổ kính báo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi và Thường vụ Thị ủy Đức Phổ theo dõi và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh;
- CT, PCT (V/X) UBND thị xã;
- Phòng LĐ-TB&XH thị xã;
- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Hùng